

# สหประกันชีวิต จัดประชุมใหญ่ แจงผลการดำเนินงานสมาชิก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และตัวแทน พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ผู้ถือหุ้น พร้อมพิจารณางบดุลประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์ผู้ “ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2557” ผลงานรายใหม่รวมทุประเภท ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 จำนวน 10 สหกรณ์ และโล่รางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557” Union Life Quality Awards (ULQA) จำนวน 5 คน มีผู้แทนสหกรณ์และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ The Grand FourWings Convention Hotel Bangkok แยกกรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ที่เป็นศูนย์ประสานงานตัวแทนที่ “ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2557” ผลงานรายใหม่รวมทุประเภท ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2557 จำนวน 10 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์นครสวรรค์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุล จำกัด จังหวัดสุล สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จังหวัดพังงา สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด จังหวัดชลบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี และยังได้มอบโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นของบริษัท

สามารถรักษาผลบังคับหรืออัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ กับโล่รางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557” Union Life Quality Awards (ULQA) จำนวน 5 ราย คือ นายชัยนนท์ นิตสิริ ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรระจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา นายอลงกรณ์ กลิ่นเพชร ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง นายทวี บุญทอง ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง นางศรีสมัย สายทอง ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรปรังค์กู จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวพิชฎากร ธรรมกุล ตัวแทนจากจากสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมามีธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินทรัพย์ เงินสำรองประกันชีวิต เงินกองทุน โดยมีกำไรสุทธิ 64 ล้านบาทเศษ

นอกจากนี้ยังได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คนและกรรมการที่ลาออกอีก 2 คน ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 6 คน สำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ได้แก่ พลตำรวจเอก นิพนธ์ วีระสุนทร ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤตภักดิ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด และนายวรวิทย์ หิรัญชลรัตน์ ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด

หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้มีมติให้ พลตำรวจเอก นิพนธ์ วีระสุนทร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คนใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ นายเผด็จ มุ่งธัญญา รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 นายอานันท์ หินแก้ว กรรมการ นายประกิต พิลังกาสา กรรมการ พ.ต.อ.นพ.ดนูฤต กลัมพากร กรรมการ ผศ.บรรเจิด พฤตภักดิ์ กรรมการ รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ กรรมการ นายวรวิทย์ หิรัญชลรัตน์ กรรมการ และ นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการเลขานุการ